

Sô: 04 /BC- HĐQT

Kỳ Phú, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HĐQT XÃ KỶ PHÚ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phú do đại hội đại biểu thành viên quỹ tín dụng nhiệm kỳ III (2020-2024) đã bầu ra gồm 03 thành viên trong đó 01 thành viên làm chủ tịch HĐQT kiêm cán bộ tín dụng, 01 thành viên HĐQT làm giám đốc điều hành, 01 thành viên HĐQT làm P.giám đốc kiêm cán bộ thẩm định, Cả 03 thành viên HĐQT đã được đào tạo nghiệp vụ tín dụng, đáp ứng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định của NHNN.

Nhiệm kỳ 2020-2024 hoạt động của HĐQT trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, thị trường tiền tệ về cung và cầu diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc giải ngân nguồn vốn, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt thị phần giữa các ngân hàng thương mại do vậy làm cho hoạt động của quỹ tín dụng phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Song với lợi thế của quỹ tín dụng gần dân, sát dân; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy đảng chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, toàn thể thành viên và nhân dân xã nhà, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của HĐQT cũng như tập thể quỹ tín dụng đã đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vượt qua những khó khăn thách thức duy trì quỹ hoạt động ổn định tăng trưởng an toàn hiệu quả đến thời điểm này đã đạt cơ bản và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra. Tại Đại hội chi bộ lần này chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm về những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

I. ƯU ĐIỂM:

HĐQT quỹ tín dụng đã chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành. Kịp thời nắm bắt những chủ trương chính sách của các cấp, các ngành đặc biệt là luật TCTD và các thông tư dưới luật, các văn bản chỉ đạo của ngân hàng nhà nước chi

nhánh Hà Tĩnh, ngân hàng HTX đề ra chủ trương sát đúng tình hình thực tế với quỹ. Hội đồng quản trị đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc từ chủ tịch HĐQT, giám đốc đến Phó giám đốc, từng thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò trách nhiệm của từng chức danh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra đưa tập thể quỹ vững mạnh và phát triển hơn. Bên cạnh đó HĐQT đã quán triệt cụ thể công tác hoạt động của quỹ, xây dựng nội quy, quy chế sát đúng, thực hiện nghiêm túc chế độ giao dịch hàng ngày, đầu tuần tiến hành họp giao ban đánh giá và giao nhiệm vụ cụ thể, hàng tháng hàng quý họp báo cáo những việc đã làm được chưa làm được. Từng ban từng, bộ phận, xây dựng nhiệm vụ của tháng của quý tiếp theo làm tiền đề cho hoạt động của ban mình, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy chế của quỹ đề ra. Chỉ đạo quỹ hoạt động đúng điều lệ, đúng tôn chỉ mục đích.

HĐQT đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết thống nhất năng động và trách nhiệm cao, đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nghị quyết đại hội thành viên hàng năm, có nhiều cố gắng trong việc phát triển và linh hoạt nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của thành viên, từng bước mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất khuôn viên ngày càng bề thế. Tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo, sự hướng dẫn giúp đỡ của các cấp, các ngành, của Đảng ủy, chính quyền đoàn thể, cùng với sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của HĐQT nhiệm kỳ qua đã đưa Quỹ tín dụng hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tăng rõ rệt, đời sống các thành viên ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như thường xuyên chăm lo đến đời sống cho nhân viên, kịp thời động viên thăm hỏi các thành viên ốm đau bệnh tật. Hàng năm đã đồng hành cùng với các thôn, các trường và xã nhà trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, quỹ cũng đã trao quà, trao học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích học tập cao tại trường tiểu học Kỳ Phú, Trường TH Kỳ Phú, trao quà cho các cựu quân nhân kháng chiến các gia đình thương binh liệt sĩ và đặc biệt luôn duy trì chương trình xuân yêu thương cho các em tàn tật, các em có số phận không may mỗi khi tết đến xuân về.

Thành tích mà quỹ tín dụng đạt được trong nhiệm kỳ qua đã được cấp ủy chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, UBND tỉnh, Liên minh HTX, các cơ quan ban ngành ghi nhận và tặng nhiều giấy khen, bằng khen cho tập thể và cán bộ nhân viên.

II. NHƯỢC ĐIỂM

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận tuy nhiên trong quá trình hoạt động mặc dù có giải pháp cụ thể cho từng tháng từng quý nhưng trong chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt, thực hiện chỉ thị nghị quyết còn chậm, hoạt động trong HĐQT chưa được đồng đều, đang còn thiếu năng động, thiếu nhiệt tình trách nhiệm trong quản lý, điều hành tư vấn giúp đỡ thành viên, chưa thu hút và khai thác hết khách hàng và tiềm năng lợi thế sẵn có trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của HĐQT quỹ tín dụng xã Kỳ Phú nhiệm kỳ 2020-2024 mong được đại hội đại biểu thành viên góp ý xây dựng để nhiệm kỳ tới HĐQT hoạt động có hiệu quả hơn.

Nơi nhận:

- NHNN chi nhánh Hà Tĩnh;
- Đại biểu ĐH;
- Lưu HĐQT.

**T/M HĐQT QUỸ TÍN DỤNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Nga